

TRƯỜNG THCS TT TRÂU QUỲ

## *“Trường tới trường kết nối yêu thương”*

**T**ới tinh thần “*Tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách*”, ngày 9/12/2024, thầy và trò trường THCS Thị trấn Trâu Quỳ đã nhiệt thành hưởng ứng cuộc vận động “Trường tới trường, kết nối yêu thương”. Đây là chương trình đầy ý nghĩa, do Phòng Giáo dục Huyện Gia Lâm kết hợp với Hội Chữ thập Đỏ Huyện phát động, nhằm sẻ chia khó khăn với các trường học còn thiếu thốn trên khắp mọi miền đất nước.



*( Hình ảnh đẹp về tinh thần tương thân tương ái của các em học sinh trường THCS TT Trâu Quỳ)*

Victor Hugo từng nói: “*Yêu thương là hành động duy nhất có thể làm đời sống trở nên đạo đức.*” Tại trường THCS Thị Trấn Trâu Quỳ, tinh thần yêu thương đã được lan tỏa qua những hành động thiết thực. Trong những ngày qua, hưởng ứng lời kêu gọi của Phòng Giáo dục và Hội Chữ thập Đỏ Huyện Gia Lâm, chương trình “Trường tới trường, kết nối yêu thương” đã thực sự thắp lên ngọn lửa sẻ chia trong mỗi trái tim, từ thầy cô giáo đến các em học sinh. Những đóng góp tuy nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa đã minh chứng cho tinh thần tương thân tương ái và lòng nhân ái cao đẹp.

Chương trình “Trường tới trường, kết nối yêu thương” được phát động với mục tiêu cao cả: hỗ trợ các trường học vùng sâu, vùng xa, nơi mà những điều kiện học tập tối thiểu như bàn ghế, sách vở hay trang thiết bị học tập vẫn còn thiếu thốn. Lời kêu gọi đã nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ tập thể cán bộ giáo viên và học sinh trường THCS Thị Trấn Trâu Quỳ.





*(Đại diện các thầy cô giáo trong nhà trường và đại diện các lớp lên lên ủng hộ cho cuộc vận động “Trường tới trường, kết nối yêu thương”)*

Sự ủng hộ của thầy cô không chỉ là đóng góp vật chất, mà còn là hành động gieo mầm tình yêu thương và khơi dậy trách nhiệm trong học sinh. Mỗi thầy cô đã trích từ một ngày lương của mình để gửi từng phần yêu thương đến các em nhỏ còn nhiều thiếu thốn. Đối với các em học sinh, dù đang ở lứa tuổi còn được cha mẹ bao bọc, nhưng các em đã hiểu và sẽ chia một phần của mình cho những bạn có hoàn cảnh khó khăn. Hình ảnh các em học sinh xếp hàng dài để trao đi những phong bì nhỏ, bên trong là số tiền tương đương một bữa sáng hoặc một cuốn vở, thực sự gây xúc động.

Cô Đỗ Thị Hải Yến, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: “Mỗi thầy cô và học sinh của trường đều là một nhịp cầu yêu thương, kết nối những trái tim thiện nguyện trên cả nước. Đây không chỉ là hoạt động thiện


*nguyên, mà còn là cách chúng tôi giáo dục lòng nhân ái, sự sẻ chia trong mỗi học sinh”*

Các em học sinh cũng rất tự hào khi được tham gia vào chương trình. Một học sinh lớp 8 xúc động bày tỏ: *“Em hy vọng món quà nhỏ này sẽ giúp các bạn có thêm sách vở và đồ dùng học tập. Chúng ta tuy ở xa nhưng luôn nghĩ đến nhau.”*



*( Một học sinh chia sẻ những cảm xúc của mình khi được tham gia cuộc vận động **“Trường tới trường, kết nối yêu thương”**)*

Chiến dịch khép lại trong niềm vui và ý nghĩa sâu sắc khi những món quà tượng trưng được trao đi. Dù đã kết thúc, dư âm của chiến dịch vẫn còn vang vọng trong lòng mỗi người, như một bài học sống động về lòng nhân ái và sự sẻ chia, tiếp tục lan tỏa trong từng suy nghĩ và hành động.



Chương trình “Trường tới trường, kết nối yêu thương” không chỉ là một hoạt động thiện nguyện mà còn là hành trình gieo mầm yêu thương và ý thức trách nhiệm trong mỗi trái tim. Thầy và trò trường THCS Thị Trấn Trâu Quỳ đã cùng nhau viết nên một câu chuyện đẹp về tình người và lòng nhân ái. Những món quà tuy nhỏ bé nhưng lại mang ý nghĩa lớn lao, là ánh sáng hy vọng cho những vùng đất còn nhiều khó khăn. Nhìn lại những nụ cười rạng rỡ trên gương mặt của các em học sinh trong buổi tổng kết chương trình, chúng ta càng thêm tự hào về những gì thầy trò nhà trường đã làm được. Tinh thần tương thân tương ái vẫn sẽ tiếp tục được lan tỏa, để mỗi hành động nhỏ hôm nay sẽ trở thành động lực lớn lao cho những bước chân vững vàng của thế hệ tương lai.

**Tác giả: Tống Hà**  
**THCS Thị trấn Trâu Quỳ**